

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 Lĩnh vực Lao động - TB&XH**

*Căn cứ Công văn số 2166/SLĐTBXH-BTXH ngày 26/10/2020 về tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;*

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực Lao động - TB&XH trên địa bàn huyện như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020**

##### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; Công văn số 1043/CV - SLĐTB&XH-BTXH ngày 26/6/2017 của sở Lao động – TB&XH tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí nông thôn mới lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2017-2020, ngày 07/7/2017 UBND huyện ban hành Công văn số 917/CV-UBND về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí nông thôn mới lĩnh vực Lao động – TB&XH giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/1/2019 ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH huyện cơ quan phụ trách lĩnh vực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các xã tổ chức triển khai thực hiện, đối với UBND các xã bố trí công chức Văn hóa- XH phối hợp với công chức Địa chính - Nông nghiệp phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã, theo dõi triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực Lao động-TB&XH.

##### **2. Kết quả thực hiện**

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ

xã hội đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 38,37% (cuối năm 2019), bình quân giảm trên 4%/năm, tuy nhiên đến nay chưa có xã nào đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo  $\leq 12\%$ ).

90% trở lên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động có việc làm, đến nay có 18/18 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm.

Toàn huyện có 10/18 xã nông thôn đạt tiêu chí số 14 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chiếm 71,4% tổng số xã nông thôn trên địa bàn huyện.

3/18 xã đạt tiêu chí 18.6 (đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội).

*(có biểu chi tiết kèm theo)*

### **3. Đánh giá chung**

#### **3.1. Mặt đạt được**

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm luôn được các cấp, các ngành quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Công tác giảm nghèo thường xuyên được Huyện ủy, HĐND&UBND, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm phối hợp thực hiện đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được phổ biến sâu rộng đến cơ sở, tạo ra sự chuyển biến rõ trong nhận thức của các ngành, các cấp của mọi người, mọi nhà, được đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Thông qua các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã được thực hiện hiệu quả, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, góp phần tích cực trong việc xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng tích cực.

Các chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng đề ra, qua đó làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững; cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng lên, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhận thức của xã hội, của các cấp, các ngành, của tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu chiến lược. Tỷ lệ nữ giới tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tăng lên so với

những năm trước. Bước đầu xây dựng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ “gia đình phát triển bền vững, duy trì”.

### **3.2. Khó khăn, vướng mắc**

Công tác chỉ đạo, điều hành chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo ở một số xã còn thụ động, hiệu quả chưa cao. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người nghèo còn thiếu tính khoa học chưa sát với thực tiễn.

Công tác phối hợp với các cấp, các ngành với các đơn vị tham gia xuất khẩu lao động chưa tốt, hiệu quả chưa cao, tỷ lệ tham gia xuất khẩu lao động thấp chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Ý thức tìm việc làm của một số bộ phận người dân nông thôn còn hạn chế, trong khi tiềm năng lao động của chính gia đình họ rất ròi rào.

Một số xã không có nữ lãnh đạo chủ chốt, không có mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lãnh cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia đình đạt chuẩn; Phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức không đạt 100%.

Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số xã đặc biệt khó khăn còn nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn huyện tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là địa bàn rất khó khăn đối với công tác giảm nghèo.

Một số địa phương khi xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm thấp, vẫn còn tình trạng không muốn ra khỏi các xã đặc biệt khó khăn, không phù hợp với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

Một số xã vẫn còn tồn tại các trường hợp tảo hôn, việc lồng ghép tuyên truyền mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện chưa rõ nét. Một số bộ phận phụ nữ còn tự ti, ý lại chưa nỗ lực phấn đấu tích cực vươn lên.

### **3.3. Đề xuất, kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho dạy nghề, xây dựng các phương án, mô hình về tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm giải quyết tình trạng lao động không có tay nghề đảm bảo tỷ lệ lao động qua đào tạo. Có các chính sách hỗ trợ lao động nông thôn sau học nghề. Tăng cường đầu tư các dự án mang tính xã hội và các mô hình xóa đói giảm nghèo triển khai tại các xã có điều kiện thuận lợi về trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc.

Đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên đổi mới nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp và thường xuyên có kế hoạch chỉ đạo, hướng

dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định của quy chế. Đồng thời, tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, kiến thức về giới và Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình cho các thành viên của huyện, xã.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Giải quyết việc làm cho 1.000 lao động.

Đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn trên địa bàn.

Phấn đấu đến hết năm 2021, 18/18 xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí 14.3.

Tiếp tục triển khai các chính sách về hỗ trợ hộ nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, lồng ghép thực hiện với các chương trình về hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ cho người lao động nhằm giảm nghèo bền vững. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2021, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 -5 %.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Phối hợp với phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đặc biệt là lãnh đạo cán bộ, quản lý... Đa dạng hóa các hình ảnh của nữ giới với các vai trò nghề nghiệp khác nhau.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lĩnh vực Lao động - TB&XH của UBND huyện Tuần Giáo./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (BC);
- Sở Lao động – TB&XH;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên BCD;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mùa Va Hồ**